

### ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 33.29 แข็งค่าจากแรงขายดอลลาร์ คาดกรอบวันนี้ 33.20 - 33.40

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ม.ค. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.29 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.40 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทแข็งค่าขึ้น เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ยังไม่ส่งสัญญาณปรับดอกเบี้ยเร็วขึ้นตามที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนพากันเทขายดอลลาร์แล้วไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น เช่น การซื้อขายทองคำ ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นกว่า 19 ดอลลาร์/ออนซ์

"บาทปรับตัวแข็งค่าเร็วมาก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่า หลังมีแรงเทขายแล้วไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง" นักบริหารเงิน กล่าว

โดยวันนี้ ตลาดจับตาทิศทางของเงินทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร รวมถึงผู้ค้าทองคำ และช่วงค่ำจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.20 - 33.40 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (11 ม.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.31357% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.33027%

SPOT ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 33.38000 บาท/ดอลลาร์

#### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 115.27 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 115.35/36 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1371 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1334/36 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 33.509 บาท/ดอลลาร์
- คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมทบทวนตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจปี 65 โดยประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อกรฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว
- คณะกรรมการการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติตรึงราคาแก๊สหุงต้ม (LPG) ต่ออีก 2 เดือนที่ราคา 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.65 เป็นวันที่ 31 มี.ค.65 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาแก๊ส LPG ต่อไป
- นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเชื่อมั่นในระหว่างการแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาว่า แผนการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินของเฟดในปีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรัฐก็แข็งแกร่งพอที่จะทำให้เฟดไม่ต้องใช้มาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่อีกต่อไป

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (11 ม.ค.) หลังจากประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างไปจากเดิม ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันนี้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ 20 ดอลลาร์ในวันอังคาร (11 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับรุนแรงกว่าที่เฟดได้ส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้

- ธนาคารโลก ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้อยู่ระดับ 4.1% โดยลดลง 0.2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมิ.ย.64 พร้อมมองว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความเสี่ยงในช่วงกลาง ทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ, การคาดการณ์เงินเฟ้อ และภาวะตึงตัวทางการเงิน ขณะที่ระดับหนี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

- สหรัฐฯ จะมีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค., สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนม.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้